

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

Tự hào nửa thế kỷ

Trong khi thế tung bừng kỷ niệm 50 năm thành lập, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình phấn khởi, tự hào bởi Trường có những bước phát triển vượt bậc. Không chỉ trở thành trung tâm y khoa mạnh về đào tạo nguồn nhân lực nhóm ngành khoa học sức khỏe theo hướng đa cấp, đa ngành, Đại học Y Dược Thái Bình còn là địa chỉ uy tín trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học, cung cấp dịch vụ sản phẩm, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Vượt khó vươn lên

Trường Đại học Y Dược Thái Bình thành lập năm 1968, ban đầu là Phân hiệu Đại học Y Thái Bình, trực thuộc Bộ Y tế. Đến năm 1979, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Y Thái Bình. Năm 2013, Trường một lần nữa được đổi tên thành Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Trong buổi hội tụ chung vui kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên bởi hồi ôn lại chặng đường cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách vươn lên để Trường có được ngày hôm nay. Từ buổi ban đầu thành lập với cơ sở vật chất nghèo nàn, lớp học dựng tạm bằng tranh tre lú lá; trang thiết bị thô sơ, lạc hậu; nhân lực cán bộ, giảng viên thiếu thốn chỉ có vài chục người. Khó khăn thêm chồng chất bởi Trường thành lập đúng thời điểm chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ đang diễn ra ác liệt, Trường phải sơ tán về các xã Đông Hải, An Vinh (Quỳnh Phụ). Năm 1972 sơ tán về các xã Minh Lãng, Hiệp Hòa, Tân Hòa (Vũ Thư). Cùng năm đó, cơ sở Trường bị bom đạn phá nát, có những cán bộ, giảng viên, sinh viên hy sinh ngay tại sân trường. Chiến tranh qua đi lại đến thời bao cấp, khó khăn lại thêm khó khăn hơn. Năm 1988, Trường có quyết định hợp nhất với Trường Cao đẳng Y tế Nam Định; năm 1992 lại có quyết định tách ra. Đã có lúc trường chúng Trường không thể tồn tại, kỷ ức buồn một thời đi qua còn in đậm tâm trí nhiều thế hệ thầy trò... Song không giấu niềm tự hào, PGS, TS Hoàng Năng Trọng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Chính trong gian khổ, đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, phi thường. Trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi phải sơ tán, công tác đào tạo của Trường luôn được bảo đảm, duy trì. Cũng thời điểm này, nhiều thế hệ thầy trò của



Trường Đại học Y Dược Thái Bình ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch.

Trường đã lên đường nhập ngũ, ra chiến trường phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Vì nhiệm vụ quốc tế, Trường đã tiếp nhận đào tạo bác sĩ cho nước CHDCND Lào (từ năm 1969) và Vương quốc Campuchia (từ năm 1982). Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, lãnh đạo Trường luôn chủ động, sáng tạo, đề ra các giải pháp hợp lý, hiệu quả để ổn định và đưa nhà trường từng bước phát triển vững chắc.

Phát triển vượt bậc

Từ buổi ban đầu chỉ có vài chục cán bộ, giáo viên, đến nay Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã có đội ngũ cán bộ, giảng viên gồm 548 người, trong đó đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu có 390 người. Về chất lượng, có 18 giảng viên cao cấp, 95 giảng viên chính, 2 giáo sư, 19 phó giáo sư, 31 tiến sĩ, 15 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 215 thạc sĩ, 17 bác sĩ chuyên khoa cấp I; 6 nhà giáo nhân dân, 5 nhà giáo ưu tú, 15 thầy thuốc ưu tú. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học là 72,4%; trong tổng số 158 chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên có 2 chuyên viên chính, 7 thạc sĩ,

2 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 59 đại học, 12 cao đẳng, 71 trung cấp, 7 sơ cấp. Ngoài ra, Trường còn có trên 300 giảng viên là cán bộ có trình độ, tay nghề cao tại các trường đại học, các viện nghiên cứu và các cơ sở thực hành tuyến trung ương và các tỉnh. Về cơ cấu tổ chức, nhà trường có 1 hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng; 10 phòng, ban, 6 trung tâm và đơn vị trực thuộc gồm Thư viện và Trung tâm Công nghệ thông tin, Trạm Y tế; 3 khoa, 47 bộ môn, 1 tổ bộ môn trực thuộc; 1 bệnh viện. Cơ sở vật chất của Trường khá khang trang, hiện đại với các tòa giảng đường cao tầng, trong đó có 1 tòa 9 tầng, 1 tòa nhà 15 tầng, có 1 giảng đường lớn sẵn chứa trên 400 chỗ ngồi, có 88 phòng học, 60 phòng thực hành thí nghiệm... Bệnh viện Trường sau 15 năm thành lập tiếp tục phát triển. Khu đất 4,6ha được tỉnh Thái Bình cấp năm 2007 hình thành khu ký túc xá, nhà ăn, công trình thể thao. Nhiều công trình phụ trợ khác cũng mới được tôn tạo khang trang... Riêng công tác đào tạo của Trường phát triển trên nhiều phương diện. Từ đào tạo đơn

ngành, đến nay Trường đã có 6 ngành đào tạo bậc đại học: y khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng, dược, y tế công cộng, điều dưỡng. Đào tạo sau đại học từ chuyên khoa I, chuyên khoa II đến bác sĩ nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ nhiều mã ngành... Hàng năm, Trường tuyển sinh từ 1.200 - 1.500 học viên, sinh viên. Quy mô đào tạo duy trì khoảng 6.000 - 6.500 học viên, sinh viên. Trong 50 năm, Trường đã đào tạo được trên 2.500 học viên sau đại học, trên 25.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, trong đó có gần 1.000 bác sĩ cho nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia. Từ năm 2016, Trường nhận lưu học sinh đến từ nước Cộng hòa Mô-dam-bich. Hoạt động nghiên cứu phát triển gắn liền với các dịch vụ, sản phẩm hữu ích cung cấp cho cộng đồng. Năm 2015, Trường vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Vừa qua, Trường đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, cơ sở nghiên cứu, đối tác quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Trung

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch...

Định hướng và giải pháp

Theo PGS, TS Hoàng Năng Trọng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Trường đã tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, trong đó xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng Trường Đại học Y Dược Thái Bình trở thành cơ sở giáo dục đại học khoa học sức khỏe định hướng thực hành, đa ngành, đa cấp; luôn giữ vững thứ hạng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên môn trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Trường tập trung vào một số giải pháp cơ bản: đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn có năng lực thực sự, đặc biệt chú trọng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, tay nghề giỏi; tận dụng mọi nguồn lực cho phép để đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng tiếp cận các phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới, đáp ứng với chuẩn năng lực đầu ra của người cán bộ y tế trong tương lai. Bên cạnh đó là mở rộng và nâng tầm quan hệ quốc tế, đa dạng hóa các hoạt động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu, thu hút nguồn lực, nâng cao trình độ cán bộ, nâng cao uy tín, vị thế của Trường. Phát huy tiềm năng, lợi thế vùng đồng bằng sông Hồng và của tỉnh Thái Bình, phát triển y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội...

50 năm một chặng đường phát triển với nhiều thành tựu đáng tự hào, với nền tảng truyền thống, tiềm năng và đã phát triển mạnh mẽ, Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ sớm đạt các mục tiêu đề ra, trở thành trường đại học tiêu biểu, uy tín, là địa chỉ đào tạo cán bộ y tế chất lượng cao trong nước và quốc tế.

HA DUNG

NGND, PGS, TS Hoàng Năng Trọng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Kỷ niệm 50 năm thành lập cũng là mốc son quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Có được thành tựu hôm nay, ngoài nỗ lực của tập thể các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, Trường còn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hợp tác, đồng viên khích lệ kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân các địa phương... Nhân dịp này, với tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, nhà trường mong nhận sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, tạo điều kiện xây dựng Trường ngày càng phát triển. Tiếp nối truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Y Dược Thái Bình phát triển vững mạnh, là địa chỉ đào tạo cán bộ y tế uy tín, chất lượng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PGS, TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục



Đại học Y Dược Thái Bình là 1 trong 9 trường đại học khối khoa học sức khỏe của cả nước, được công nhận đạt chuẩn và nhân giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Những nỗ lực của Trường trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực y tế thời gian qua đã được Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Hội đồng thẩm định, các cơ sở tuyển dụng, các cựu sinh viên ghi nhận đánh giá cao. Việc được cấp giấy chứng nhận đơn vị đạt chuẩn chất lượng giáo dục đã góp phần khẳng định chất lượng đào tạo cũng như truyền thống, thành tựu của Trường đã được xã hội ghi nhận. Với đà phát triển này, Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ sớm trở thành trường đại học uy tín tiêu biểu của cả nước.

TS Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình



Tôi luôn tự hào vì đã có 11 năm gắn bó, học tập dưới mái trường Đại học Y Dược Thái Bình, bao gồm 6 năm đại học, 2 năm cao học và 3 năm nghiên cứu sinh. Nơi đây đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ y tế không ngừng giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà luôn vững vàng về quan điểm nhận thức, có đạo đức, giàu lòng nhân ái, vị tha, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên.

NGƯT, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Sái, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Trở về Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, tôi thực sự vui mừng, phấn khởi chứng kiến sự đổi mới, trường thành vượt bậc của nhà trường. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên hiện nay đã tiếp nối các thế hệ đi trước, phát huy tốt truyền thống của nhà trường, xây dựng Trường với những bước phát triển vững chắc. Tôi tin với sự năng động, sáng tạo của Ban giám hiệu, sự đoàn kết, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các em học viên, sinh viên, sự quan tâm, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương, Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu với bước tiến vững mạnh hơn nữa, xứng đáng là trung tâm y học mạnh của vùng đồng bằng Bắc Bộ, để hội nhập khu vực và thế giới.

PGS, TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Từng có 30 năm gắn bó với Trường, trong đó có 6 năm là sinh viên và 24 năm là cán bộ, giảng viên, với tôi, Trường Đại học Y Dược Thái Bình như là ngôi nhà thân thương thứ hai của mình. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường là quãng thời gian đáng trọng tôi cảm xúc hồi hộp, mong chờ. Những kỷ niệm đẹp suốt chặng đường 30 năm qua với bạn bè cùng khóa, với thầy cô giáo cũ, với đồng nghiệp và các em sinh viên lại ủa về. Tự hào và yêu hơn mái trường đang gắn bó công tác, tôi nguyện chung tay cùng đồng nghiệp nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp cao quý - đào tạo cán bộ tương lai cho ngành Y tế, tiếp nối trang sử truyền thống tốt đẹp, xây dựng Trường ngày càng phát triển.

Sinh viên Trần Phương Thảo, lớp y đa khoa K46, Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Từ khi còn là học sinh THCS em đã mơ ước trở thành bác sĩ và đã tìm kiếm về Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Hiện tại, sau 3 năm là sinh viên của Trường, em thấy lựa chọn của mình thật đúng đắn. Đặc biệt, em thấy mình may mắn vì không chỉ được học tại Trường mà còn được chứng kiến và tham gia sự kiện Trường Đại học Y Dược Thái Bình kỷ niệm 50 năm thành lập. Tự hào về truyền thống của Trường và biết ơn các thầy cô, em cũng như các bạn sinh viên khác luôn nỗ lực phấn đấu học tập tốt, tích cực tham gia các phong trào sinh viên, các hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày kỷ niệm, cùng chung sức xây dựng Trường ngày càng phát triển.

NHÓM PHONG VIÊN



Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhận quyết định và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.



Ký kết hợp tác đào tạo với Trường Đại học Thiên Tân, Trung Quốc.



Hướng dẫn sinh viên học tập tại Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Trường.

Phần thưởng cao quý trong 50 năm qua

- 3 Huân chương Độc lập (hạng nhất, nhì, ba);
- 4 Huân chương Lao động (nhất, nhì, ba);
- 1 Huân chương Chiến công hạng Ba;
- Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Tự do của nước CHDCND Lào;
- Huân chương Vàng xây dựng đất nước và Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia;
- Nhiều cờ thi đua, bằng khen... của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố;
- Năm 2018, Trường vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.